



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยยาง

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๓

จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ตำบลห้วยยาง อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

ด้วยเทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๓ บริเวณไร่นายไสยา โทวันนัง ฝายกว้าง ๒๐.๐๐ ม. สันฝายสูง ๒.๐๐ ม. ผนังข้างสูง ๓.๕๐ ม. ยาว ๘.๐๐ ม. ตำบลห้วยยาง อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น ตามแบบ มข ๒๕๒๗ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประมาณการตามที่เทศบาลตำบลห้วยยางกำหนด ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวเกี่ยวกับงานรับจ้างดังกล่าวก่อนลงมือดำเนินงาน และต้องแจ้งการเข้าดำเนินงานแจ้งเป็นหนังสือ ให้กับเทศบาลตำบลห้วยยางทราบก่อนทุกครั้งก่อนมีการเข้าทำงานจ้าง ราคาของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๕,๖๐๐.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่เทศบาลตำบลห้วยยาง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน กับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๖๗,๘๐๐.-บาท พร้อมสำเนาสัญญาที่รับรองสำเนาถูกต้องและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลห้วยยางเชื่อถือ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

/กำหนดขึ้นของ...

กำหนดขึ้นของสอบราคาในระหว่างวันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยยื่นโดยตรงด้วยตนเองต่อเทศบาลตำบลห้วยยาง ในวันและเวลาราชการโดยในวันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการยื่นของสอบราคา ณ สำนักงานเทศบาล ตำบลห้วยยางและวันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการยื่นของสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอกระนวนชั้น๒)

ซึ่งผู้ยื่นของสอบราคาจะต้องแยกซองเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกออกจากซองใบเสนอราคา โดยจะ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในวันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการและกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไปณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอกระนวนชั้น๒)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน)ได้ที่กองคลังเทศบาล ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.huayyang.go.th> หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๓๐-๖๘๘๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย สุวรรณคาม)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง